

เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อเรียก) แบบมีสมุดคู่ฝาก และ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)
ระยะเวลาการฝาก	ไม่มีกำหนดระยะเวลา
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท สูงสุดไม่จำกัด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	0.50%
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที่ www.scb.co.th อัตราดอกเบี้ย 0.50% สำหรับทุกยอดเงินฝาก
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้ $\text{จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ} = \frac{\text{เงินต้น} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง}}{100 \times 365}$ ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 50,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) $(50,000 \times 0.50 / 100 \times 1 / 365) = 0.68$ บาท
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม (หลังจากหักภาษี สำหรับกรณีดอกเบี้ยรับต่อปี เกิน 20,000 บาท)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย - ในขณะที่เปิดบัญชีจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย หรือ มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - จำกัด 1 ท่าน เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น - ไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคล - กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement และลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคู่ฝาก
เงื่อนไขการ ฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถฝาก/ถอน/โอน ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ได้ทุกช่องทางของธนาคาร เช่น สาขา , SCB Easy Net - ไม่มีกำหนดการดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี - ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด - ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี กรณีสมัครบัตรเครดิต เอส สมาร์ท ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานอยู่

ข้อมูล	รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	ไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมบัญชี	ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานอยู่
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีรายการเคลื่อนไหวในรอบ 24 เดือน โดยนับจากวันที่มีรายการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด บัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป - กรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิต ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ - ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน เมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกัน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2,000 บาท - กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ SCB Easy Application ธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี - การปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่นเดียวกันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝากถอนโอนข้ามเขตสำนักหักบัญชี ทำธุรกรรมต่างธนาคาร ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หัวข้ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน